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Bæjarráð Mosfellsbæjar óskaði eftir umsögn vegna frumvarps til íaga um verndar- og 
nýtingaráætlun fallvatna og háhitasvæða í kjölfar umsagnarbeiðni Alþingis, Umsögnin 
er hér hjálögð.

Ekki eru gerðar að svo stöddu almennar athugasemdir við innihald frumvarpsins en 
bent er á nokkur atríði er skýra mættí betur í frumvarpinu.

í 8. gr. frumvarpsins er greint frá skipan verkefnisstjórnar. Par kemur fram að 
ráðherra skipi í verkefnisstjörn ( á væntanlega að vera iðnaðarráðherra samanber 
skýringartexta frumvarpsins). I næstu málsgrein kemur síðan fram að 
umhverfisráðherra skipi tvo fulltrúa og mennta- og menningarmálaráðherra tvo og 
samband sveitarféíaga einn. Iðnaðarráðherra skipar þá væntaníega tvo fulltrúa sem 
eftir standa en ekki aðra fulitrúa verkefnisstjórnar.

Þar sem um pólítískt skipaða verkefnisstjórn er að ræða þá er þeirri spurningu varpað 
fram hvort ekki þurfi að skilgreina nauðsynlega fagþekkingu meðlima 
verkefnisstjórnar með skýrari hætti þar sem verkefnisstjórnin hefur það hlutverk að 
veita faglegt mat og gera tillögur til ríkisstjórnar.

Fram kemur að ætlunin sé að skipa faghópa með sérfræðingum á viðeigandi sviðum 
sem fari yfir virkjunaráform hver frá sínum sjónarhóli, meti þá með stigagjöf og geri 
tillögur tii verkefnisstjórnar. Af texta frumvarpsins að dæma er nokkuð óijóst er 
hvernig stigagjöf vegna ölíkra matsþátta fer fram. Verður stuðst við þann feril sem 
mótaður hefur verið í tengslum við mat á umhverfisáhrífum eða verður hér um nýtt 
óháð kerfi að ræða ?

Að lokum mætti skilgreina betur samstarf og samvinnu við Orkustofnun í þessum 
efnum þar sem hlutverk stofnunarinnar er einmitt að vera ráðherra og ríkisstjórn til 
ráðgjafar varðandi val virkjunarkosta.
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